



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกฎหมายและระเบียบราชการ โทร ๙๙๙๒

ที่ ๐๐๐๓๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ข้อยกเว้นการโอนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

ตามที่สำนักพัฒนาโครงสร้างระบบราชการได้แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๑.๘/๘๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มาถึงสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อบอกว่า จากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมควบคุมมลพิษ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีอำนาจในการดำเนินการจัดหาพัสดุของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อมากกรมควบคุมมลพิษได้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติทั้ง ๒๗ สถานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอหารือว่า สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถโอนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติทั้ง ๒๗ สถานี ให้แก่กรมควบคุมมลพิษได้หรือไม่

สำนักงานกฎหมายและระเบียบราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ข้อหารือของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ เป็นข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการโอนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจำนวน ๒๗ สถานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ กรณีจึงเป็นข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และโดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือเรื่องดังกล่าวต่อกรมบัญชีกลางแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตีความเรื่องดังกล่าวอีก แต่อย่างไรก็ดี สำนักงานกฎหมายและระเบียบราชการมีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่า ในการโอนทรัพย์สินของส่วนราชการใดควรจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการนั้น ดังนั้น ในกรณีนี้เมื่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ยังคงเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ควรที่จะโอนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจำนวน ๒๗ สถานี ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ ก็ต่อเมื่อมีการปรับโครงสร้างและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชรพงษ์ จารุวงนิชสกุล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบราชการ